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Þann 3. febrúar 2021 lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi tillögu:  

 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir því að aðkoma að iðnaðarhverfi sem staðsett er á Flötunum í 

Grafarvogi verði bætt. Núna er aðeins hægt að koma inn í hverfið á einum stað. Mikilvægt er að 

aðkoma að hverfinu sé frá tveim stöðum, því er lagt til að gerð verði aðkoma að hverfinu sem tengist 

Hallsvegi. Einnig er það lagt til að núverandi aðkoma sem er að hverfinu við Strandveg/Rimaflöt verði 

lagfærð. Þar eru núna umferðarljós og börn mikið að fara yfir þessar götur til þess að komast í 

Gufunesbæ. Mikil hætta hefur oft skapast við þessi gatnamót og því mikilvægt að gera á þeim úrbætur 

áður en slys verða þar. 

 
Málið var afgreitt og vísað til umsagnar Íbúaráðs Grafarvogs þann 7. júlí 2021 ásamt umsögn 

umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar, dags. 16. júní 2021. 

 

Það tilkynnist hér með. 

 
------------------------------------------------- 
Sigurjóna Guðnadóttir 
Sérfræðingur, skrifstofu sviðsstjóra 
Sími/Tel.: +354 411 8521 / 411 1111 
sigurjona.gudnadottir@reykjavik.is  

  

  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík 
www.reykjavik.is  

 

 

_________________________________ 

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur 

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar 

í svarthvítu ef nauðsyn krefur. 
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